



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Highland Research and Development Institute (Public Organization)

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ ๓ (รอบที่ ๒)

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ ๓ กลุ่มงานคลัง สำนักอำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา และได้ทำการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วยแบบทดสอบ ๒ ชุด คือ ชุดที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง สวัสดิการเกี่ยวกับข้าราชการพยาบาล ภาษี และงบประมาณสำหรับส่วนราชการ ๕๐ คะแนน ชุดที่ ๒ ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ๕๐ คะแนน โดยกำหนดให้ผู้ที่มีผลการสอบข้อเขียน ๘๐ คะแนนขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการตรวจแบบทดสอบแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ที่มีผลการสอบข้อเขียน ๘๐ คะแนนขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คือ

นางสาวอรพรรณ ทาเกิด

กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเท่านั้นและผลการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์

๑. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ก่อน ๐๙.๐๐ น. เพื่อเรียกผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัว
๒. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๓. ต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักมาแสดง
๔. ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากไม่สวมจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๑๑๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ)

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านบริหารจัดการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง